

## พระแก้วโกเมน



พระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ศักดิ์สิทธิ์ และมีค่ายิ่งคู่เมืองอุบล ที่สำคัญอีกองค์หนึ่ง เป็นแก้วสีน้ำหมอก (สีม่วง)

นับว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่พร้อมกับพระแก้วบุษราคัมที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีอุบลรัตนาราม แต่พระแก้วโกเมนทางวัดได้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีไม่ได้นำมาให้ประชาชนได้เห็น และกราบไหว้ สักการบูชา ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๔๒ พระครูปลัดสาธุวัฒน์ (แสงนาคเสโน ป.ธ.๗) ได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดมณีวนารามและเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี จึงได้ปรารภชักชวนญาติโยมชาววัด อัญเชิญพระแก้วโกเมน มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สร้งน้ำ กราบไหว้ สักการบูชา ทำให้เป็นที่เจริญศรัทธาเป็นอย่างดี จึงกำหนดให้จัดงานในวันวิสาขบูชาถือปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี

วัดมณีวนาราม (ปาน้อย) ตั้งอยู่ชายดงอยู่ฝั่งติดกับวัดทุ่งศรีเมือง ด้านทิศใต้มี ถนนพโลรังฤทธิกันระหว่างกลาง บางที่เรียกว่า “วัดปาน้อยมณีวัน” สมเด็จพระมหาวิระวงศ์ (อ้วน ดิสฺโส) เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “วัดมณีวนาราม” สันนิษฐานว่า พระอุปฮาด (ท่า) กับทิดแก้ว เป็นผู้สร้าง เมื่อ พ.ศ. ใดไม่ปรากฏ

ในยุคต้นของเมืองอุบล เป็นศูนย์กลางการศึกษาและการบริหารคณะสงฆ์ หลังจากที่พระมหाराชครู ท่านหอแก้ว (วัดหลวง) มรณภาพแล้ว รัชกาลที่ ๓ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระอริวงศาจารย์ญาณ วิมลอุบลสังฆปรมาโมกษ์ (สู้ย) เปรียญ ๓ ประโยค นิสิตวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร รับพระราชทานสัญญา บัตรเป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่มาเป็นหลักค้ำเมืองอุบล สถิต ณ วัดมณีวนาราม

ในยุคนี้ พุทธศาสนิกชนเรียกนามท่านว่า “ท่านเจ้า” ท่านเจ้าได้สนใจการศึกษาทั้งคันทรุและ วิปัสสนาธุระ เป็นศูนย์รวมการปกครองคณะสงฆ์และช่วยเหลือการปกครองคณะสงฆ์และช่วยเหลือการ ปกครองฝ่ายบ้านเมืองด้วย

ในยุคต่อมาการศึกษาของคณะสงฆ์ก็ยังสู้ต่อกันมาโดยไม่ขาดสาย มีการจัดตั้งศาสนาศึกษาขึ้น มี ชื่อสำนักเรียนของวัดนี้ว่า “โรงเรียนบาลีวิจิตรสังฆานุกูล” ให้พระภิกษุและสามเณรได้ศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งนักระรมและบาลี ปีหนึ่งๆ จะมีพระภิกษุสามเณรสอบได้เป็นจำนวนมาก

คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย นำโดยพระธรรมเสนานี (กิ่ง มหปฺผโล) ได้ก่อตั้งโรงเรียนอุบลวิทยากรขึ้น เพื่อให้พระภิกษุสามเณร ทฤหัสถ์ (ชาย) ได้ศึกษาเล่าเรียนความรู้ด้านสามัญศึกษา

ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอน ทั้ง ๓ ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับ มัธยมศึกษา นับว่าวัดมณีวนารามเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองอุบล เป็นแหล่งการศึกษา ระเบียบประเพณี อันดีงาม ปลูกฝังอบรมกุลบุตรให้เป็นพลเมืองดีของชาติอีกวัดหนึ่ง